

โรงเรียนสตรีระนอง โชว์ **STRN MODEL** การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็ง รับการประเมินสภาพจริง ร.ร.ต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 3 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และนางสาวประไพ พิกุลผล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีระนอง รวมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริงการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสถานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ของโรงเรียนสตรีระนอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเอกสารตามหลักเกณฑ์ตามที่ สพฐ.กำหนดแล้ว โดยมีนายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมิน



โดยการดำเนินการประเมิน มีขอบเขตการประเมิน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การดำเนินงานส่งเสริมสถานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของสถานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานักเรียนกับชุมชน และผลการปฏิบัติงานของสถานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best practice) โดยรูปแบบและวิธีการนำเสนอของนักเรียนในการประเมินครั้งนี้

นักเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาในภาพรวมโดยการนำเสนอ VTR
ตัวแทนสถานศึกษาเสนอรูปแบบขั้นตอนวิธีการดำเนินการสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง
คณะกรรมการชกัถาม การดำเนินการประชุมสถานศึกษา และการแสดงผลงานนิทรรศการ

สำหรับการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาของโรงเรียนสตรีระนองที่เป็นวิธีการปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นเลิศและประ
สพผลสำเร็จ (Best practices) คือ การเสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็ง ด้วย **STRN MODEL** ได้แก่

S = System หมายถึง การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของสถานศึกษา
โดยแต่ละฝ่ายงานหรือคณะกรรมการแต่ละชุด ทำงานอย่างมีแบบแผนวิธีการ เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน
รู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

T = Team work หมายถึง การทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาที่เป็นหนึ่งเดียว
มีเป้าหมายเดียวกันและรวมแรงรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมสถานศึกษา

R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด

N = Network หมายถึง การสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความรักสามัคคี สามานฉันท์
เป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

โดยรูปแบบดังกล่าวสถานศึกษาได้คิดและกำหนดขึ้นจากการประชุมใหญ่สถานศึกษาผ่านการเห็นชอบของผู้บริหาร
โรงเรียนและได้ประกาศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ